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ชื่อวิทยานิพนธ์ การรับฟังพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 
ระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายอิสลาม 

ผู้เขียน  พ.ต.ท.อันธีร์  ก่ออารี 
สาขาวิชา อิสลามศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพ่ือศึกษาการรับฟังพยานหลักฐาน

ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกฎหมายไทย 2) เพ่ือศึกษาการรับฟังพยานหลักฐานทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ในกฎหมายอิสลาม 3) เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบการรับฟังพยานหลักฐานทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ในกฎหมายไทยกับกฎหมายอิสลาม 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร การวิจัยเอกสารผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวม 
ข้อมูลจากอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺ ตลอดจนต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
คุณภาพและได้มีท าการเปรียบเทียบแนวคิด อิทธิพลของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ตัวอย่างค า
พิพากษาของกฎหมายไทย กฎหมายทั่วไป และกฎหมายอิสลาม เพ่ือให้มองเห็นภาพของการน า
นิติวิทยาศาสตร์ พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานความเห็น มาใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ความน่าเชื่อถือ
ของพยานด้านนี้ การค้นพบวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมซึ่ง
ปัจจุบันสังคมมนุษย์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ห่างไกลจากศีลธรรม จริยธรรม และศาสนาที่นับ
ถือมากยิ่งขึ้น การใช้ดุลพินิจของศาลในการรับฟังพยานหลักฐานทางด้านนี้มีส่วนส าคัญในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บางครั้งจะพบว่าพยานหลักฐานด้านนี้ไม่เพียงแต่ใช้เป็น
หลักฐานมัดตัวผู้กระท าผิดเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการน ามาใช้เพ่ือให้ศาลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดเป็นผู้บริสุทธิ์อีกด้วย 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
1 ประเทศไทยเพ่ิงน าศาสตร์สาขานี้มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม โดยมีการ

ริเริ่มในสมัยของรัชการที่ 7 เป็นต้นมา 
2 กฎหมายอิสลามได้น าศาสตร์สาขานี้มาใช้ตั้งแต่ยุคของท่านเราะสูล   ใน

ระบอบการปกครองของอิสลามแล้ว 
3 ประเทศอาหรับหรือกลุ่มประเทศมุสลิมไม่ว่าจะในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ล้วนได้รับอิทธิพลทางด้านกฎหมายจากประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษทั้งนั้น จึงได้มีการปรับปรุง
รูปแบบกระบวนการยุติธรรมขนานใหญ่ แต่ได้มีการปรับใช้กับกฎหมายอิสลามกับกลุ่มประเทศ
อิสลามเหล่านั้น 
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4 คุณค่าของพยานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในเชิงพิสูจน์ของกฎหมายไทยเห็นว่า
เป็นพยานชั้นหนึ่งแต่กฎหมายอิสลามเห็นว่าเป็นเพียงความเห็นจ าต้องน าพยานอ่ืนมาสืบประกอบ 

5 กฎหมายไทยสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญท าความเห็นต่อศาลไม่ต้องมาให้การต่อ
ศาลได้  ส่วนกฎหมายอิสลามพยานประเภทนี้ต้องมาให้การต่อศาล 

6 กฎหมายศาลไทยก าหนดให้พยานประเภทนี้เผชิญหน้าต่อคู่กรณี ในขณะที่
กฎหมายอิสลามใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดี 

7 กฎหมายไทยยอมรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นสารพันธุกรรม (DNA) ในการ
ร้องศาลเพ่ือให้มีค าสั่งในการรับรองบุตรได้  ส่วนกฎหมายอิสลามใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ
เท่านั้นและยังคงใช้การคาดเดาเค้าโครงหน้าเพื่อพิสูจน์สายโลหิต 

นิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกน ามาใช้ในในศาสนาอิสลามน่าจะน ามาปรับใช้กับ 
สังคมไทยได้  เนื่องจากเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ สามารถน าหลักชะรีอะฮฺหรือแนวทางการด าเนินชีวิตตามครรลองของศาสนาอิสลาม
ที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการน านิติวิทยาศาสตร์และ
หลักการเกี่ยวกับข้อก าหนดในการตรวจพิสูจน์ในหลักอิสลามมาใช้เพ่ือขจัดความเคลือบแคลง
สงสัยในวิธีการตรวจพิสูจน์ อีกทั้งยังสามารถน าหลักการและแนวคิดทางศาสนาที่สอดคล้องกัน
กับนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและเชื่อถือในกระบวนการ
ยุติธรรม  อันจะส่งผลต่อความผาสุกของสังคมโดยรวมต่อไป 
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Thesis title  A Comparative Study : The Admissible Forensic Science Evidence 
in Thai law and Islamic law 
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Abstract 
The objectives of this study are as follows  3 objectives: 1) to study the 

admissible of forensic evidence in Thai Law  2) to study the admissible of forensic science in 
Islamic law. 3) to study comparative forensic evidence in Thai law and Islamic law. 

In this study was conducted research is a research document. The 
researchers studied the documents and information from al-Qurān, al-sunnah texts  as well as 
related research and analysis content protection and a comparable concept. the influence of 
the law,the source of law For example, the judgment of the law, common law, Islamic law 
and Thai law. The vision of bringing forensic science. Expert witness testimony that was 
used to prove the fact. The credibility of this witness. The discovery of science that can be 
used in the process. 

At present, human society is more complex. Far removed from ethics, 
morality, and religion even more. The discretion of the court to hear the testimony of a key 
part in maintaining peace and order of society. Sometimes it is found that the evidence was 
not only used as evidence against the offender only. But also applied to the court that the 
alleged perpetrator was innocent, too. 

The study showed that 
1 Thai law has led the field of science is used in a process 10 years ago 

with the initiative in the days of the King Rama 7 onwards. 
2 Islamic law has been used since the early history of this branch of the 

chip lead. The regime of Islam. 
3 United Arab or Muslim countries, whether in the Middle East region are 

influenced by the laws of France and England too. The improved form of justice underwent. 
But it is deployed with the Islamic law against those Islamic countries. 
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4 The value of forensic evidence in proving the law of  Thai  law  that  1 
witness, but in Islamic law is the only comment  need to testified another successor operator. 

5 Thai law can provide expert legal opinion to the court not to come to the 
court. Islamic law also requires the witness to come to court. 

6 Court of Thai   set to witness this confrontation on both sides. While 
Islamic law is Inquisitorial   system 

7 legislation  in Thai Law accepts the use of DNA to sue the father 
Certified child . Usage of Islamic law in the public interest, and continue to take the 
Physiognomy to prove lineage. 

Forensic science is used in Islam to be applied to social Thailand. As it can  
be proven empirically. Particularly in the 3  southern provinces. Can Shari’ah main religion 
or way of life according to the teachings of Islam, the corresponding source is used to resolve 
conflicts which may be one option to resolve the unrest in the 3 southernmost provinces. The 
forensic methods and principles in terms of the identification of the main Islamic used to 
eliminate suspicions on the method of identification. It also can lead to religious principles 
and concepts consistent with the forensic science used to benefit. The public recognition and 
trust in the justice system. This will affect the well-being of society as a whole anyway. 
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: دراسة مقارنة بين القانون التايلاندي علوم الطب الشرعيقبول أدلة      موضوع البحث
  .يةالإسلام شريعةوال

     أنتي  كوعاريّ  الباحث
 الدراسات الإسلامية  التخصص

 هجرية  3416    العام الجامعي
 

 مستخلص البحث
 

 التايلاندي.القوانية  في الشهادة جواز قبولدراسة  (1  :إلى البحث هذا يهدف 
بين القانون التايلاندي دراسة مقارنة ( 3  لشريعة الاسلاميةأدلة العلم ا جواز قبولدراسة ( 2
 في الوصفي المنهج الباحث اختار . وقدالطب الشرعيةأدلة العلم  بشأن قبوللشريعة الاسلامية ا

 المتعلقة والرسائل الكتب من لمراجعوا النبوية والسنة الكريم القرآننصوص  من البيانات وجمع دراسته
 في ميةكالح ونماذجها وأصولها وتأثيراتها نو القان نظريات بين قارنةالمو  المعلومات لتحليل ،لمووو با

أدلة العلم  قبول عن طريقة  صورت تقديمل ،سلاميلإا والقانون العام والقانون التايلاندي القانون
 هذه اقيةصدم التأكد منو  تحقيق قضايا القانون الجنائي في ات أخرىوشهاد والشهادة الطبية الجنائي
 الحكم.  جراءاتإ في تساعد أن كنيم اتعلومالم هذه عن كشفلا إن خاصةو . اتالشهاد

 حسانلإا عن ويبعد شيئا فشيئا ،جدا عقدم اليوم المجتمع وبالإوافة إلى ذلك أن
 المجتمع ةلامسل افظاح م الجنائيأدلة العلقبول  طريقعن  الحكم يكون ذلكولوالدين،  خلاقلأوا

 يساعد المتهمين بجريمةو  بلفحسب،  رمالمج إلقاء القبض على دليلذلك  يكونلا  وقد. أهله دةاوسع
   -ها ما يأتي :أهم خرج الباحث بنتائج الدراسة خلال ومن .أيضا ة منهابراءما على ال

 تقريبا، سنوات عشر قبل الجنائية المحاكم إجراءات تطبق تايلاند دولة أخذت 3
 . بعالسا التايلاندي الملك عهد في تهابداي تكانلكن  و 

 الله رسول عهد منذ الجنائية المحاكم إجراءاتتطبق الشريعة الإسلامية  تأخذ 2
 .وسلم عليه الله صلى

 كلب وسطلأا شرقال في المسلمة الدول من ومجموعة يةالعرب ثرت الدولقد تأ 1
 .ثم رجعت إلى القانون الإسلامي طاني،البري والقانون الفرنسي القانون من
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 المستوى مقبولا في التايلاندي القانون في الشرعي الطب ةشهاد عرض يعد 4
 المحاكم إجراءات في همةالم دلةالأ أحد قانون الإسلاميال في هذه الشهادة تكون الأول، بينما
 الجنائية. 

ألا  أراد لو كمةالمح خارج آراء إلقاء شرعيال مؤهللل التايلاندي القانون زييج 5
 .لا يجيز ذلك سلاميلإا القانون ولكن القاوي، أمام يقدم رأيه

بينما  ةكما انبين عند المحالج دفا دة هشابمقانون المحكمة التايلاندية يكتفي  6
 الإسلامي النظام التحقيقي. قانونال يتبع

 واة والداقلم( DNA)  الاحماض النوويةيقبل القانون التايلاندي استخدام  7
في الوجه  الشبه استخدام تخمينو  ةالعام ةصلحإلى المالإسلامي  قانونال يلجأبينما  لطفل المعتمدا

 تحقيقاً للنسب.      
الشريعة الاسلامية أن الطب الشرعي الذي يستخدم في  وخلص الباحث إلى

كلا خاصة في أربع مناطق جنوبية في تايلاند )سونو المجتمع التايلاندي ،  في لتطبيق لمناسب 
عن عات ونزاعات، اصر  حل الشريعة الإسلامية فيلتطبيق  فيها قابليةوفطاني وجالا ونأراتوات( التي 

الجنائية لإزالة الشكوك  استخدام أسلوب الطب الشرعي والقواعد الإسلامية في تحقيق المحاكم طريق
               .دة المجتمعاسعو الثقة في النظام القضائي،  والشبهات بعد الحكم، إوافة إلى
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